

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ อธิการบดี มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
1.1.1 กรรมการลาประชุม จำนวน 3 ราย 1) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุพรรณภูมิ 2) ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภา มทร.อีสาน 3) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา		รับทราบ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
1.1.2 ทู 1 อำเภอ 1 ตำบล (ODOS)		รับทราบและมอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นำไปพิจารณาดำเนินการ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.2.1 การโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่วันศุกร์	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2557	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวน 48 หน้า		เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 15 หน้า โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมคือ วาระที่ 4.3 การรับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หน้า 39 ให้เปลี่ยนจาก Training House เป็น Clearing House	สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และปรับแก้ไขดังข้อเสนอแนะ
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557	เลขานุการ ทปอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวน 6 หน้า	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 การผลิตครูช่างและพัฒนาครูช่างในภาพรวม 9 มทร.	มทร.ธัญบุรี	มอบอธิการบดี 9 มทร. นำข้อเสนอแนะไปหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อทบทวนการจัดทำหลักสูตรการผลิตครูช่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 แห่ง โดยพิจารณาหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรในอนาคตตามความต้องการของสถานประกอบการ และรองรับการเป็นครูช่างในอนาคต	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 การรับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2559	มทร.ธัญบุรี	มอบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป พร้อมทั้งนำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
เกี่ยวข้อง			
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 พิจารณารายงานผลการหารือร่วมระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มทร.ธัญบุรี	รับทราบและมอบดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. Aircraft Maintenance มอบ มทร.กรุงเทพ เป็นเจ้าภาพ 2. การผลิตครูช่าง มอบ มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ 3. Rail System มอบ มทร.อีสานเป็นเจ้าภาพ 4. Digital Economy มอบ มทร.พระนครเป็นเจ้าภาพ ทั้ง 4 เรื่องจะเป็นโครงการหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็น Mega Project โดยประธานในที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือและให้ข้อมูลที่จะดำเนินการต่อไป	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	มทร.9 แห่ง	รับทราบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
5.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา	มทร.ศรีวิชัย	รับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายก

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
		ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาของ มทร.ศรีวิชัย	สภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
5.3 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ “1 ทศวรรษราชมงคล สุวรรณภูมิ”	มทร. สุวรรณภูมิ	รับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ “1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ”	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
6.2 รายงานการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา	มทร.ธัญบุรี	มอบให้แต่ละมทร.รายงานเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในการประชุมครั้งต่อไป และมอบให้มทร.ธัญบุรีประสานงานเรื่องขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอธิการบดี มทร.
		รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา	
6.3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”	มทร.พระนคร	รับทราบและขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกมทร.เข้าร่วมพิธีเปิดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และขอเรียนเชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558	เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.			



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขานุการที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล